

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY SẢN VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **155/2017/CV-VASEP**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

V/v Hợp tác triển khai Chương trình doanh nghiệp Hải sản cam kết chống khai thác IUU

Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều vấn đề đặt ra cho phát triển bền vững của ngành hải sản, quy định chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU fishing) đang trở thành vấn đề bức thiết đối với ngành khai thác hải sản Việt Nam. Lo ngại về nguy cơ bị EU "giơ" thẻ vàng như một số quốc gia, gây tổn thất lớn cho việc XK các mặt hàng hải sản Việt Nam sang thị trường EU và các thị trường khác, trong thời gian qua VASEP đã có nhiều chương trình, phối hợp đồng hành với Bộ NNPTNT, Tổng cục Thủy sản, Cục NAFIQAD và ngư dân - thể hiện rõ các Cam kết mạnh mẽ trong việc tuân thủ IUU và đồng hành cùng Bộ NNPTNT, các đơn vị của Bộ NNPTNT và các CQNN có liên quan.

Hội nghị ra mắt Chương trình "**Doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác IUU**" tổ chức ngày 25/9/2017 vừa qua tại Tp. Hồ Chí Minh là sự kiện quan trọng để bắt đầu triển khai một loạt các hoạt động thông qua việc ra Tuyên bố Báo chí, ra mắt Ban Điều hành IUU VASEP và kế hoạch hành động trong 1 năm tới. Hội nghị với những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Hiệp hội và cộng đồng các DN hải sản đã bước đầu tạo được ghi nhận tích cực của các đại diện thẩm quyền của EU, góp phần không nhỏ trong việc Việt Nam đã & đang được xem xét kéo dài "thời điểm xem xét" tới 31/12/2017 hay không. Và dù trong hiện trạng nào, phía EU cũng sẽ tiếp tục đánh giá & trông đợi những kết quả đạt được theo cam kết của Chính phủ & cộng đồng DN VN trong các tháng tiếp theo.

Để cùng trao đổi các nội dung phối hợp hoạt động trong thời gian tới, Hiệp hội VASEP và Ban Điều hành IUU VASEP trân trọng đề nghị Quý Cục sắp xếp một buổi làm việc, để ra mắt Ban Điều hành IUU VASEP, và trao đổi một số nội dung hợp tác liên quan giữa hai bên vào 01 buổi từ ngày 09 đến ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Trụ sở Quý Cục.

Thông tin liên hệ để sắp xếp, xin vui lòng liên hệ chị Đỗ Hương - Tổ Công tác IUU VASEP, tel: 0243.7715055 (ext.0), email: huongdo@vasep.com.vn và mobil: 0983.221783

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự phản hồi, hợp tác của Quý Cục./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HH;
- BCH HH;
- Ban Điều hành IUU VASEP;
- VPDD tại Hà Nội;
- Lưu VPHH.

TM. BCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

KT. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Sắc

Trưởng Ban Điều hành IUU VASEP